



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ หน้า ๗

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เมื่อ"มศว"เข้าสู่ยุค"พลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน" เดินหน้าด้วยแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี



ความสำเร็จขององค์กรใดๆ จะเกิดขึ้นได้นั้น ส่วนสำคัญที่เราอยากจะปฏิเสธก็คือ "แผนยุทธศาสตร์" หากแผนยุทธศาสตร์ดีเยี่ยม และเป็นไปได้ ประกอบกับผู้ที่ขับเคลื่อนแผนมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์กรนั้นๆ ก็ก้าวสู่ดวงดาวหรือความฝันแห่งเป้าหมายได้ไม่ยาก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เห็นความสำคัญของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อบริหารจัดการสถาบันให้เดินสู่เป้าหมาย และความฝัน จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี โดยใช้เวลาดำเนินการถึง 2 ปี ถึงวันนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ทุกอย่าง เป็นที่ฮือฮาของคนในแวดวงมหาวิทยาลัยหลายต่อหลายแห่ง

เหตุนี้เอง ศ.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้เปิดเผยถึงแผนยุทธศาสตร์ 15 ปีของ มศว ว่า

"เป็นแผนที่ดีมาก ขณะนี้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ความสนใจ และกล่าวชื่นชมว่าเป็นแผนที่ดี จะพลิกฟ้า พลิกแผ่นดิน มศว ให้เดินไปข้างหน้าได้อย่างมีทิศทาง ขณะนี้แผน 15 ปี มศว ถูกนำไปกล่าวในสภามหาวิทยาลัยหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยราชชมงคล อีกหลายแห่ง โดยหลายมหาวิทยาลัยได้ขอแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว ไปศึกษาแล้ว"

จุดเด่นของแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี เกิดจากการระดมความคิดจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่

ผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต บุคลากร ศิษย์เก่า และประชาชนภายนอก ไม่ได้เป็นแผนของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพียงส่วนเดียว ทุกคนรับผิดชอบร่วมกัน และรู้สึกเป็นเจ้าของในแผนยุทธศาสตร์นี้ เมื่อทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของทุกคน ก็จะร่วมรับผิดชอบ และลงแรงทำงานด้วยกัน ผลักดันร่วมกัน การทำแผนเราใช้เวลาถึง 2 ปีเต็ม เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ออกมามีคุณภาพมากที่สุด มศว ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวัจนครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบปีที่ 61 โดยแบ่งเป็น 9 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้

1.การเป็นแหล่งความเป็นเลิศนวัตกรรมการเรียนรู้

2.การกำหนดเป้าหมายหลักทางวิจัยซึ่งครอบคลุมการวิจัยและพัฒนาด้านวัฒนธรรม (วิถีชีวิต) และศิลปะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อ และการกำหนดเป้าหมายหลักทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต

3.การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน

4.การพัฒนาความเป็นนานาชาติความเป็นสากล

5.การพัฒนา และเสริมสร้างปัญญาของนิสิต และบุคลากร

6.การสร้างระบบทุนการศึกษาระดับสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม สร้างระบบทุนการศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะ เป็นทุนการศึกษาที่สามารถกระตุ้นให้นักเรียน/เยาวชนไทยให้เกิดลักษณะที่พึงประสงค์ คือเป็นคนดี ที่มีความพยายาม อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร อดทน มีปัญญา ทุนนี้จะมีจำนวนไม่มากนัก แต่มีคุณค่า และมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ได้รับ ครอบครัว และชุมชนของผู้ที่ได้รับทุนด้วย ผู้ที่ได้รับทุนนี้จะมีภาพลักษณ์เป็นบุคคลที่พึงประสงค์ของสังคม จะให้ชื่อทุนนี้ว่าทุนฟ้าหญิงสิรินธร

7.การจัดตั้งกองทุนตักศิลาณวัตกรรมการเรียนรู้ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยและกองทุนพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

8.การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยใช้หลัก Cost Effectiveness โดยบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ปรับปรุงระบบ และกระบวนการบริหาร และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ รวมถึง การนำ Lean Management มาใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัย

9.การจัดตั้งสำนักงานจัดการรายได้และบริหารทรัพย์สิน



ศ.วิรุณบอกว่า มศว ต้องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งปัญญา นำความรู้ ชุมชนนี้ต้องเป็นชุมชนแห่งคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมในทุกระดับ คน มศว ต้องมีบุคลิกลักษณะรักชุมชน ตีตดิน สุภาพอ่อนน้อม สงบ รักสันติ รักองค์กร มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพที่หลากหลาย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์ในองค์กรเป็นแบบกัลยาณมิตร มีความมุ่งมั่นในการทำงาน เห็นแก่ประโยชน์องค์กรส่วนรวม ทำงานร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นได้อย่างราบรื่น และเราต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ให้แก่สังคม เสียสละ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน และสังคม ทั้งนี้ เราต้องมีแนวรุกในเรื่องงานวิจัย และความเป็นสากลร่วมอยู่ด้วย แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี จึงไม่ใช่ความฝัน แต่แผนนี้เป็นทั้งแผนยุทธศาสตร์ โครงการ เครื่องมือในการสนับสนุน และยังเป็นแผนในการจัดสรรงบประมาณ จัดสรรบุคลากรเพื่อให้แผนนี้บรรลุเป้าหมาย ถือเป็นแผนเชิงรุกอย่างมาก ที่ผ่านมามีแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว สำเร็จได้นั้น เพราะทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ ประชาคม มศว ทุกคน ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยลงมาทำงานร่วมกัน ถึงตอนนี้ทราบมาว่าผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านที่เป็นสภามหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้นำแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว ไปพูดในมหาวิทยาลัยอื่นๆ อย่างกว้างขวาง

แม้แผนจะดีมากขนาดไหน หากคนที่จะลงมือปฏิบัติตามแผนไม่ดำเนินการ ก็ดูจะไร้ประโยชน์ ในเรื่องนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยไม่วิตก เพราะการบริหารจัดการใช้วิธีสัญญาประชาคม การมีส่วนร่วมกันในทุกภาคส่วน ถึงตอนนี้ มศว บริหารจัดการโดยใช้แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี เป็นตัวตั้ง และแผนนี้ยังครอบคลุมไปถึงการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศ ไม่ว่าจะกระบบก็ตาม สิ่งเหล่านี้จึงเป็นตัวกระตุ้นสำคัญให้ทุกส่วนของมหาวิทยาลัยเดินตามแผนนี้ด้วยเป้าหมาย และฝันร่วมกัน

ทั้งหมดนี้เป็นคำพูดที่หนักแน่นของ ศ.วิรุณ ตั้งเจริญ แม่ทัพผู้นำทัพภายใต้ "แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี" เพื่อพา มศว ก้าวสู่โลกแห่งการแข่งขันในทุก ๆ ด้าน

////////// รายงานพิเศษ หนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 7